

## BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG HÀ NỘI THÁNG NĂM NĂM 2023

### 1. Tình hình kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội<sup>1</sup>

Bức tranh kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội trong tháng Năm có nhiều điểm tích cực. Khu vực nông nghiệp, năng suất sản lượng đạt kết quả tốt, chăn nuôi gia cầm phát triển ổn định, không xuất hiện dịch bệnh lớn; sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt kết quả khả quan do áp dụng nhiều mô hình đạt chất lượng cao. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tính tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2022. Một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có chỉ số sản xuất tăng khá so với cùng kỳ như: Sản xuất đồ uống; Sản xuất thuốc, hoá và dược liệu; chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ...Điều này dẫn đến một số các doanh nghiệp trong ngành này dự kiến sẽ tăng nhu cầu tuyển dụng.

Hoạt động thương mại và dịch vụ tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Năm ước tính đạt 62,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cũng khiến nhu cầu nhân lực trong ngành dự kiến sẽ tăng để đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh, mở ra cơ hội việc làm cho nhiều người lao động.

Trong tháng Năm, ngành du lịch Hà Nội tiếp tục tập trung triển khai nhiều chương trình kích cầu du lịch, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền quảng bá, giới thiệu đến du khách. Tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội tháng năm ước đạt 413 nghìn lượt người, giảm 2,2% so với tháng trước và tăng 97,2% so với cùng kỳ năm trước. Khách du lịch nội địa tháng Năm ước đạt 144 nghìn lượt khách, tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế ước đạt 269 nghìn lượt người, giảm 4,4% so với tháng trước và gấp 4 lần cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng Năm ước tính đạt 3.728 tỷ đồng, tăng 18,1% so với tháng trước và giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong tháng, Thành phố Hà Nội có 43 dự án FDI được cấp phép mới với vốn đăng ký đạt 13,2 triệu USD, 21 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với 108 triệu USD.

<sup>1</sup> Theo Báo cáo Số 291/BC-CTK ngày 25/05/2023 của Cục Thống kê TP Hà Nội Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2023.

